



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อปี พ.ศ.2544 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาชนตำบลน้ำอ่าง ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงเลขที่ 27584 ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านหลวงปายาง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา

ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวได้มอบให้คณะอาจารย์เดินทางมาดูที่ดินดังกล่าวและเมื่อศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ ได้รับเลือกตั้งเป็นอธิการบดี ในปี พ.ศ.2546 จึงเดินทางมาดูที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและได้ประชุมร่วมกับประชาชนตำบลน้ำอ่างที่วัดไชยมงคลโดยอธิการบดีและคณะได้หารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ของชุมชนด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา และทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ 20 ปี : พุทธศักราช 2548 บนที่ดินแปลงดังกล่าว โดยต้นปี พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์กับที่ว่าการอำเภอตรอนตามขั้นตอนระเบียบราชการว่าด้วยการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2548 เพื่อประสานกับหน่วยงานต่างๆและการทำกิจกรรม การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นประธานคณะทำงาน อ.มรกต อาริยะ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ อ.พิทักษ์ วัฒนวิทย์กรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมหาวิทยาลัยยังได้ส่งอาจารย์เจ้าหน้าที่ นิสิต มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน รวมถึงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอบ้านโคก และการส่งอาจารย์ นิสิต ทุกคนวิชามาช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์หลังเหตุการณ์น้ำท่วมโคลนถล่ม พร้อมมอบเงินและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อช่วยฟื้นฟูการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียน 9 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอท่าปลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโคลนถล่ม เมื่อกลางปี พ.ศ.2549

ส่วนการดำเนินงานเรื่องที่ดินมหาวิทยาลัยได้ติดตามประสานและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และได้ส่งให้กรมที่ดินพิจารณาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องเพิ่มรายละเอียดในแผนที่ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน ได้ดำเนินการตามที่ดินที่กรมที่ดินแนะนำเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงบประมาณทำกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา เช่น จัดค่ายสำรวจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการค่ายวิชาการห้องเรียนชุมชน มศว ตรอน กิจกรรมค่ายศิลปกรรมศาสตร์ที่โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214 ค่ายศิลปศึกษาที่โรงเรียนวัดทองลับแล ค่ายนิสิตวิศวกรรมศาสตร์สร้าง

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ่าง และโครงการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอลับแล โดยนำ คณะอาจารย์ นิสิต คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตกรรม เภสัชศาสตร์ โครงการแพทย์บูรณาการมาให้ ความช่วยเหลือประชาชนหลังอุทกภัยโคลนถล่มที่วัดศรีอุทุมพรคุณารักษ์และกิจกรรมโครงการอื่นๆอีกหลาย โครงการ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน แล้วจำนวน 4 อัตรา

พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ลงในพื้นที่โครงการ มศว ตรอน 5 โครงการ ซึ่งทั้ง 5 โครงการได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมชนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคเอกชน อย่างดียิ่ง เรื่องการขอใช้ที่ดินก็ผ่านขั้นตอนต่างๆจนใกล้จะได้รับหนังสือสำคัญจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยแล้ว และคงอีกไม่นานก็จะเข้าดำเนินการตามโครงการมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอนใน ที่ดินสาธารณประโยชน์ 969-1-27 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ตามที่ชาวอุตรดิตถ์ตั้งใจได้